

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /CĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2021

### CÔNG ĐIỆN

**Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến mới phát sinh**

## HỎA TỐC

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều chủng vi rút mới có tốc độ lây lan rất nhanh. Tại Việt Nam, ngày 27/01/2021 đã phát hiện 02 ca mắc tại cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại 02 tỉnh (Hải Dương và Quảng Ninh). Đến tối ngày 28/01/2021 qua xét nghiệm sơ bộ đã ghi nhận lây lan cho 84 người mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trở về từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương **trong thời gian từ ngày 09/01/2021 đến nay** hoặc về từ các địa điểm có dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện ngay việc khai báo y tế qua hệ thống NCOVi, đồng thời liên hệ ngay với y tế địa phương (Trạm Y tế xã, phường hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố) để được hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát danh sách cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị có đi tới/trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương hoặc có tiếp xúc với người vừa trở về từ Quảng Ninh và Hải Dương; báo cáo Sở Y tế trong ngày 29/01/2021 để được tổ chức xét nghiệm và xử lý y tế kịp thời. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật địa điểm mới phát sinh dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế, để chỉ đạo thu thập danh sách, thông tin, báo cáo kịp thời cho công tác giám sát, kiểm soát dịch.

- Giao UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát danh sách người dân trên địa bàn phụ trách; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện,

thành phố tổ chức rà soát danh sách khách ở các cơ sở lưu trú, khu du lịch; Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức soát, kiểm tra các khu chung cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo ngay danh sách người dân hoặc khách lưu trú nếu có yếu tố liên quan đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh để xử lý y tế kịp thời. Đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật địa điểm mới phát sinh dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế để phối hợp trao đổi thông tin, điều tra, giám sát và xử lý, ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch bệnh.

2. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp rà soát, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, nếu cơ sở không đủ điều kiện thì cho tạm dừng hoạt động đến khi bổ sung đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe đối với tất cả trường hợp đến/về từ các địa điểm có dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế hoặc người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân Covid-19, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, khai báo y tế; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

3. Sở Y tế chủ động theo dõi, giám sát, xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng, đồng thời tổ chức rà soát đánh giá lại Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19, củng cố thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm theo quy định; tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARSCoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người bệnh nội trú và nhân viên y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng đủ cơ sở vật tư, thuốc men phục vụ công tác xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 trong mọi tình huống có thể xảy ra, không được để bị động.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban điều hành các khu cách ly của tỉnh) khẩn trương kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, kể cả các cơ sở cách ly tại các khách sạn để chủ động ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh; truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Vận động người dân chủ động thông tin cho chính quyền cơ sở khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp người dân vừa trở về từ Hải Dương và Quảng Ninh.

6. Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý hoạt động giao thông vận tải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ Ninh Thuận đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu các phương tiện đã có hành trình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương từ ngày 09/01/2021 đến nay khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: khẩn trương kích hoạt cơ chế kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ở mức độ phù hợp, đạt hiệu quả; chỉ đạo tăng cường hoạt động của chính quyền cấp cơ sở để kiểm soát dịch tại cộng đồng trên tinh thần bình tĩnh, không gây hoang mang cho nhân dân; trọng tâm là việc siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở các khu vực có tập trung đông người, rà soát các nguồn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập (từ người dân trở về từ vùng có ca bệnh, từ khách du lịch, từ người nhập cảnh trái phép...) để khoanh vùng, xử lý kịp thời; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và xử lý nghiêm các vi phạm.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện nghiêm các giải pháp khẩn cấp phòng chống dịch nêu trên. Giao Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hàng ngày về kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời theo dõi, dự báo tình hình để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trong cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp, nhất là việc triển khai các hoạt động vui Xuân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới./.

**Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCD phòng chống dịch;
- Các huyện, thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- TTKSBT,
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH (đưa tin);
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Nam**